



WWW.IEXS.ORG

ที่อยู่ : บ้านนิวมรดสตรีทใหม่  
35 บ้านนิวมรดสตรีท, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร, EC2M 1NH

โทรศัพท์ : 400 842 4229  
อีเมล : support@iexs.com





WWW.IEXS.ORG

## สารบัญ

เกี่ยวกับ IEXS  
04-05

ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการล้างหนี้  
10-11

เกียรติยศ  
17

กฎหมายและใบอนุญาต / ความปลอดภัยของกองทุน  
06-07

บัญชีมาตรฐาน  
12-13

ติดต่อเรา  
18-19

คุณลักษณะหลัก  
08-09

ระบบการซื้อขาย  
14-16

# IEXS

บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้มีความคิดเห็นที่เหมือนกัน มีประสบการณ์กว่า 20 ปีระหว่างพวกเขา เรามีทรัพยากรหลากหลายและลูกค้าทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญของเรากระตือรือร้นที่จะสร้างบริษัทให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการเคลียร์ที่ดีที่สุด

IEXS เดิมทีเป็น Integrated Exchange Securities (IEXS) เป็นบริษัทบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเหมือนกันเป็นโอกาสมากกว่า 20+ ปี เราให้บริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการเคลียร์สินทรัพย์ทางการเงินของระดับโลก บริษัทยังเป็นตัวแทนในการซื้อขายหุ้น ตัวเลือก หุ้นกู้ ฟอว์เร็กซ์ ฟิวเจอร์ และกองทุนอื่นๆ

IEXS LLC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม IEXS โดยเรามีสำนักงานในลอนดอน เซงกอน นีวยอร์กซิตี ดูไบ ออสเตรเลีย เซนต์วินเซนต์ และหมู่เกาะเวเวอร์จินของสหราชอาณาจักร เราให้บริการครบวงจรในด้านหลักทรัพย์ กองทุนฮีดจ์ การจัดการสำนักงานครอบครัว ตัวแทนในการซื้อขาย การรับประกันภัย พลังงาน แลกเปลี่ยน เรียนการศึกษา และอสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายของเราคือการให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ประสบการณ์การซื้อขายในตลาดทางการเงินทั่วโลกที่ดีที่สุด เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้การซื้อขายที่สะดวกสบายและมีความช่วยเหลือเมื่อมีความต้องการ มาร่วมกับพันธมิตรที่กำลังซื้อขายกับ IEXS ทั่วโลกและสัมผัสประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ที่มีมาตรฐานสูงสุด

IEXS รวมสรรพสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมในหลายด้าน โดยมุ่งเน้นที่จะเป็น Integrated Exchange Securities, Integrated Exchange Solutions, Integrated Exchange Signals



### IEXS LLC-SV

IEXS LLC (SV) - ที่อยู่สำนักงานที่ First St Vincent Bank Ltd Building, ถนน James, Kingstown, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ และหมายเลขกฎระเบียบคือ 282 LLC 2020



### Công ty TNHH Vision Integrated Exchange - Anh

VIEXS (UK) สำหรับลูกค้าสายมืออาชีพเท่านั้น - Vision Integrated Exchange LTD ได้รับการควบคุมจากหน่วยงานอำนาจการทางการเงิน (FCA) เลขอ้างอิง 923324



### IEXS GLOBAL PTY LTD -AUS

IEXS GLOBAL PTY LTD (AUS) ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงาน Australian Securities and Investments Commission (ASIC) หมายเลขใบอนุญาต: 001301063



### IEXS LLC-แคนาดา

IEXS LLC (Canada) - เรามีหน้าที่ที่จะรายงานกับ FINTRAC เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เราลงทะเบียนและหมายเลขกฎระเบียบคือ M20968386



### IEXS GLOBAL LTD (BAH)

IEXS GLOBAL LTD. มีที่อยู่จดทะเบียนที่ 2nd Floor, Unit C, Suite C, Nassau - New Providence และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยกระทรวงการคลังของบาฮามาสภายใต้หมายเลขใบอนุญาต Annual-20094341

## กฎหมายและการขอใบอนุญาต

## ความปลอดภัยของกองทุน

### ✔ กองทุน

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของเงินของคุณ เราใช้นโยบายกองทุนที่แยกแยะกัน เป็นการบอกถึงว่าเงินของคุณจะถูกเก็บรักษาแยกออกจากเงินของบริษัท นี่จะมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะไม่ได้ถูกใช้เป็นทรัพย์สินของ IEXS และไม่สนับสนุนกิจกรรมของเรา - เงินดังกล่าวจะใช้เพียงสำหรับการทำธุรกรรมของคุณเท่านั้น นี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ? ถ้า IEXS เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันว่าเกิดขึ้นกับคุณ เงินของคุณจะยังคงปลอดภัยอยู่เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินของ IEXS ด้วยตัวของคุณเอง

### ✔ การเงินปลอดภัยและการถอนเงิน

เนื่องจากการฝากและถอนเงินจากบัญชีจึงต้องมีการยืนยันทางอีเมล ไม่มีใครสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้เว้นแต่คุณเองเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องใช้รายละเอียดการชำระเงินเดียวกันเมื่อฝากและถอนเงินด้วย ดังนั้น IEXS จะไม่โอนเงินของคุณให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในเคสทุกรณี

### ✔ ประกันบัญชี

IEXS เสมอใส่ความปลอดภัยของเงินลูกค้าไว้เป็นสิ่งแรกที่สำคัญเสมอ ลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีที่ IEXS อย่างประสบความสำเร็จจะได้รับประกันบัญชีอัตโนมัติมูลค่าสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่รับรองโดยกลุ่มประกันภัย Besso หมายเลขกรมธรรม์ B0595MN

### ✔ ใบรับรองความปลอดภัย SSL

เราใช้ใบรับรองความปลอดภัย SSL เพื่อป้องกันข้อมูลที่คุณป้อนลงในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด SSL หรือ Secure Sockets Layer เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างคุณและเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย ด้วย SSL อุปกรณ์ของคุณจะสร้างความเชื่อมั่นกับเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอิงตามเกณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ของเราว่าสิ่งที่ถูกกำลังส่งข้อมูลนั้นเป็นคุณหรือไม่ หรือเมื่อมีบุคคลอื่นพยายามทำความเสียหายโดยการเสาะแสวงหาตัวคุณและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งไป SSL ปกป้องข้อมูลและบัญชีของคุณ

### ✔ การป้องกันระดับสูง

สภาพแวดล้อมทางเทคนิคของ IEXS ถูกตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมที่ประกอบด้วยวิศวกรความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่น ๆ เราได้สร้างและรักษาระดับการป้องกันสูงสุด เพื่อจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายหรือปัญหาเทคนิคอื่น ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

### ✔ ความร่วมมือกับธนาคารนานาชาติชั้นนำ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเงินได้อย่างมากขึ้น IEXS เพียงใช้ฝากเงินของลูกค้าในธนาคารชั้นนำของโลกเท่านั้น (Barclays Bank จากสหราชอาณาจักรและ United Bank of Singapore)

## คุณลักษณะหลัก

01

### ผู้ให้บริการความสมดุลในการซื้อขายสูงสุด

IEXS ให้บริการโบรกเกอร์และการล้างเคลียร์สำหรับหุ้นต่างๆ ดัชนี (DE30, EU50, HK50 และดัชนีตลาดอื่นๆ) พลังงานและโลหะ คู่สกุลเงินในตลาดที่เป็นที่นิยมทั่วโลก และการเข้าถึงโดยตรงไปยังตลาดหลักทั่วโลกและความสมดุลในธนาคารระดับต้นๆ

02

### อัตราการทำธุรกรรมในระยะเวลา मिलิวินาที

อัตราการดำเนินการทำธุรกรรมในระยะเวลา मिलิวินาทีเกิน 90% เมื่อต้องการความแม่นยำในระดับ मिलิวินาที เครื่องขยายความล่าช้าระดับคอลเบียงสูงของเราจะช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมเข้าและออกต่อเนื่องได้ในเวลาที่แม่นยำ

03

### การทำธุรกรรมเปิด

ข้อจำกัดในการเทรดอย่างเสรีเหมาะสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย (รวมถึงการเทรดความถี่สูง) ด้วยความช่วยเหลือจากการเทรดอัตโนมัติ กลยุทธ์การเทรดของคุณสามารถตรงกับกำหนดการเทรดของคุณได้

04

### ข้อเสนอที่แย่มากที่สุด

กรองราคาที่ดีที่สุดและแย่มากที่สุดในเงื่อนไขตลาดที่เสถียร และได้รับราคาที่ดีที่สุดผ่านทางเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนแบบหลายฝ่ายของเรา ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความได้เปรียบในการซื้อขายได้อย่างง่ายดาย

05

### การป้องกันค่าคงเหลือติดลบ

ลูกค้าปลีกให้การคุ้มครองค่าคงเหลือติดลบเพื่อปรับปรุงการทำธุรกรรมของคุณ และระบบการจัดการความเสี่ยงของเราจะรับประกันว่าการสูญเสียของลูกค้าปลีกจะไม่เกินการลงทุนเริ่มต้น ถ้ายอดคงเหลือเป็นค่าลบหลังจากคำสั่งหยุดขาดทุน IEXS จะรับผิดชอบยอดเงินที่เกี่ยวข้องและคืนยอดคงเหลือในบัญชีให้เป็นอย่างเต็มที่

06

### สัญญาณการซื้อขายและการตัดลออกการซื้อขาย

MetaTrader 4 สามารถตัดลออกการซื้อขายของนักเทรดคนอื่นๆ ได้อัตโนมัติ เลือกผู้ให้บริการของคุณ สมัครสมาชิกสัญญาณและปล่อยให้แพลตฟอร์มของคุณตัดลออกการเทรดของผู้ให้บริการได้

## 💰 ตลาดเงินสกุลเงิน

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเปิดการซื้อขายได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในโลก มีปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินมูลค่าเทียบเท่าการซื้อขายในตลาดใดๆ

## 🌐 ดัชนี

ดัชนีเป็นรูปแบบ CFD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย IEXS มีช่วงหลากหลายของดัชนีทั่วโลกให้เลือก รวมถึงดัชนี S&P 200 ของออสเตรเลีย FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร E-mini S&P 500 และดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ

## 🗄️ โลหะและพลังงาน

IEXS ให้บริการวิธีการเข้าร่วมการทำธุรกรรมสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกบางส่วน เช่นพลังงานและโลหะ ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4/5 ของคุณอย่างมีความยืดหยุ่นและง่ายดาย

## 👥 หุ้น

IEXS มี CFD หุ้นแบบรายหุ้นที่ช่วยให้นักเทรดสามารถซื้อขายบริษัทที่ได้รับความนิยมทั่วโลกได้มากกว่า 30 รายซื้อหุ้นขนาดใหญ่ ด้วยความเร็วในการดำเนินการที่ดีและราคาที่เป็นเอกลักษณ์และคุ้มค่าที่สุด

## 📈 สกุลเงินดิจิทัล

ให้บริการ CFD สกุลเงินดิจิทัลหลายรูปแบบ (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple) เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ให้นักลงทุนมีผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่หลากหลายและหลากหลาย

## ผลิตภัณฑ์

## กระบวนการล้างหนี้





## IEXS

### บัญชีมาตรฐาน

เป็นบัญชีการซื้อขาย IEXS บัญชีมาตรฐานมีฟังก์ชันและข้อได้เปรียบหลากหลาย เหมาะ  
สำหรับนักลงทุนผู้เริ่มต้นถึงนักเทรดมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากที่สุด

ตลาดเสริมแบบดั้งเดิม มีข้อจำกัดหลายประการต่อนักลงทุน เช่น ข้อกำหนดทุนสูงและค่า  
คอมมิชชันสูง แต่อุตสาหกรรมการซื้อขายเงินสินบนเงินต้นเครดิตของยุคปัจจุบันได้  
เปลี่ยนแปลงแล้ว IEXS ได้เพิ่มเป็นเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อให้ลูกค้า IEXS ได้รับ  
ประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม

แพลตฟอร์มการซื้อขาย	MT4/5	กฎการซื้อขายบัญชี	STP
สกุลเงินบัญชี	USD	แพ็คเกจบัญชี	จาก 1.7
การเลเวอเรจที่สูงที่สุด	1:800	อัตราส่วนเดือนเลขานุการการเงินรับมาได้	100%
เงินฝากขั้นต่ำ	200USD	อัตราส่วนการหยุดขาดทุนเงินรับมาได้	50%
ค่าคอมมิชชัน	—	ตำแหน่งทั้งหมดสูงสุดของสินค้าแบบเดียวกัน	ไม่มี ชิด จำกัด
จำนวนสัญญาที่ซื้อขายต่ำสุด	0.01 สัญญา	จำนวนสัญญาที่รอดำเนินการสูงสุด	100 สัญญา
จำนวนสัญญาที่ซื้อขายเป็นจำนวนสูงสุดต่อครั้ง	100 สัญญา	ตำแหน่งทั้งหมดสูงสุด	ไม่มี ชิด จำกัด

## Metatrader 4

### ทำธุรกรรมทุกที่

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ MetaTrader เป็นซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกในปัจจุบัน และเหมาะสำหรับนักเริ่มต้นและนักเทรดมืออาชีพ มันได้รับความเชื่อมั่นจากนักเทรดรายบุคคลรวมทั้งตัวแทนบริการที่มีชื่อเสียงและสถาบันการเงินใหญ่ มันมีเครื่องมือการซื้อขายและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นพอที่จะสนับสนุนกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียบง่ายและซับซ้อนมาก



**INNOVATIVE  
PROGRESSIVE  
SUPPORTIVE**



#### เทอร์มินัล MT4

MetaTrader 4 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบครบวงจรสำหรับอุปกรณ์มือถือทุกชนิด มันมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ: ชุดคำสั่งทั้งหมด ประวัติการซื้อขาย กราฟแบบอินเทอร์แอคทีฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและความหลากหลายของอุปกรณ์มือถือที่รองรับอยู่มากที่สุด



#### MT4 Mobile

แอปพลิเคชัน MetaTrader 4 บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ช่วยให้สามารถทำการซื้อขายบนตลาดทางการเงินได้ ความสามารถที่มีในรุ่นมือถือรวมถึงกราฟแสดงอัตราค่าส่ง, เซ็ตคำสั่งเทรดทั้งหมดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่มีความเข้าใจง่ายและใช้งานได้เช่นเดียวกับเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป



#### IEXS WebTrader

WebTrader เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดมือใหม่ ด้วยอินเทอร์เน็ตเพชที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสะดวก โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งอะไรเลย คุณสามารถซื้อขายได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก



## Metatrader 4/5 ทำการทำธุรกรรมได้ทุกที่

แอปพลิเคชันมือถือ MetaTrader ของเราใช้คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างบน iPhone และ iPad เช่นตัวแปลงมุมมองแนวนอนเป็นแนวตั้ง (เพียงหมุนอุปกรณ์) แอปพลิเคชันมือถือ MetaTrader ยังมีการซื้อขายแบบคลิกเดียว, คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเค้าโครง, กราฟขึ้นสูงและการวิเคราะห์ เรียกใช้แอปพลิเคชันมือถือ MetaTrader ของเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์แบบไม่จำกัดด้านความยืดหยุ่นโดยไม่เสียความเร็วในการปฏิบัติหรือคุณภาพ



อัปเดตราคาแบบสด  
หมายถึงการส่งข้อมูลราคาตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น



ชั่วโมงการซื้อขายฟรี



สามประเภทของกราฟ



กราฟแบบอินเทอร์แอคทีฟ



ตัวบ่งชี้เทคนิค 30 ตัว



คำสั่งการซื้อขายที่มีให้เลือกใช้งาน



## เกียรติยศของเรา

IEXS ได้รับการยอมรับและรางวัลอย่างต่อเนื่องจากสถาบันที่มีอำนาจโดดเด่นเน้นความแข็งแกร่งของ ความมั่นคงของเงินทุน มูลฐานธุรกิจ และบริการการซื้อขาย แสดงให้เห็นถึงทักษะในการบริการตามแนวคิดที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อรับรองโบรกเกอร์ที่ทำงานได้ดีที่สุดในระดับทั้งโลกและท้องถิ่น และรางวัลแสดงความยินดีให้กับบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีการซื้อขายที่ยืดหยุ่น การซื้อขายที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ มีเครื่องมือวิจัยตลาดอย่างเป็นรูปธรรม โปรแกรมการศึกษาขั้นสูง และบริการลูกค้าระดับโลกให้แก่นักลงทุนหรือนักเทรด



โบรกเกอร์ Fintech Forex ที่ดีที่สุดในยุโรป

ในเดือนกันยายน ปี 2021 IEXS ได้รับรางวัล "โบรกเกอร์ Fintech Forex ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2020" รางวัลนี้ได้รับหลังจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดของบริษัทที่ทำได้ดีที่สุดในตลาดต่าง ๆ และเป็นการประเมินรายปีที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุดในการอุตสาหกรรม



โบรกเกอร์ Fintech Forex ที่ดีที่สุดในเอเชีย

ในเดือนมกราคม ปี 2023 IEXS Securities ได้รับรางวัลรางวัลจากองค์กรภาครัฐ โดยมีชื่อเรียกว่า "โบรกเกอร์ Fintech Forex ที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2022" เราเหนือชั้นในผู้ชนะในการเสนอชื่อตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีการซื้อขายที่แข่งขันได้และบริการลูกค้าระดับโลก

## ติดต่อเรา

เราจะมีทีมสนับสนุนลูกค้ามืออาชีพพร้อมรับความต้องการของคุณ  
ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่คุณเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

บ้านนิวบรอดสตรีทที่ 35 นิวบรอดสตรีท

ลอนดอน

สหราชอาณาจักร

EC2M 1NH

โทรศัพท์ 400 842 4229

อีเมล [support@iexs.com](mailto:support@iexs.com)